



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
Highland Research and Development Institute (Public Organization)

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานให้บริการจัดเลี้ยงและเช่าสถานที่
จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้มี
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานให้บริการจัดเลี้ยงและเช่าสถานที่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานให้บริการจัดเลี้ยงและเช่าสถานที่ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีเอ็น พีริซิชั่น โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๗๗.๕๐ บาท
(สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

งานจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานให้บริการจัดเลี้ยงและเช่าสถานที่ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุญถาวรเชรามิค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๖๐ บาท (สามพันสี่ร้อย
หกสิบบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิรัตน์ ปราบทุกซ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

รายการซื้ออุปกรณ์สำหรับงานให้บริการจัดเลี้ยงและเช่าสถานที่ จำนวน ๕ รายการ

ลำดับ	รายการพิจารณา	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	คิดเป็นเงิน (บาท)
๑	เข็มขัดพยุงหลัง (Back Support) - เนื้อผ้าสามารถระบายอากาศได้ดี มีความยืดหยุ่น - สายคล้องบ่าสามารถยืดขยาย และปรับระดับได้ - แผ่นแปะยึด (Fastener) สามารถแปะยึดและแกะออกได้ - ผ้ายางยึดชั้นนอก (Elastic High Grade) สามารถยืดได้มากถึง ๘๕% มีความทนทานสูง	๕	ชิ้น	๖๙๕.๕๐	๓,๔๗๗.๕๐
๒	ทินเนอร์ - สามารถผสมสีชนิดต่าง ๆ และน้ำยาเคลือบเงาได้ - สามารถล้างเครื่องมือ และคราบน้ำมันต่างๆได้ - ขนาดบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลกรัม	๑	ถัง	๗๖๐	๗๖๐
๓	แลคเกอร์เคลือบเงา - สามารถเคลือบเงาอุปกรณ์ประเภท งานไม้ งานโลหะ งานพลาสติก งานกระดาศ - ขนาดบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร - สามารถป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิววัสดุ ทั้งจากความร้อน แสงแดด น้ำ และสารกัดกร่อนได้	๒	แกลลอน	๕๕๐	๑,๑๐๐
๔	แปรงทาสี - ขนาดแปรง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว - วัสดุทำจากพลาสติก - ขนแปรงยึดติดกับตัวด้ามอย่างแน่นหนาด้วยปลอกรัดสแตนเลส	๑๐	ชิ้น	๑๐๐	๑,๐๐๐
๕	กระดาศทรายขัดแห้ง - สามารถใช้ขัดสีพื้นผิวงานไม้ ไม้ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ - ความละเอียดกระดาศทรายไม่น้อยกว่า ๓๐๐ - ขนาดกระดาศไม่น้อยกว่า ๒๓ x ๒๘ เซนติเมตร - วัสดุทำจากกระดาศ	๕๐	แผ่น	๑๒	๖๐๐
รวมเป็นเงิน (หกพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)					๖,๙๓๗.๕๐